

Kiến Xương

Các trường sẵn sàng bước vào năm học mới



Cô và trò Trường Tiểu học và THCS Trà Giang.

Thời điểm này, các trường học trên địa bàn huyện Kiến Xương đang khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập để sẵn sàng bước vào năm học mới 2022 - 2023.

Tại Trường Tiểu học và THCS Trà Giang, các em học sinh đang khẩn trương luyện tập các tiết mục văn nghệ để biểu diễn tại lễ khai giảng. Thấy giáo Vũ Ngọc Trinh, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: Để chuẩn bị cho năm học mới, tôi đã chọn đội hình tập mẫu từ ngày 21/8, tới ngày 26/8 tiến hành tập cho toàn trường, tập đội hình đội ngũ, chuẩn bị trang phục, khăn quàng phục vụ cho năm học mới. Em Trần Hà Linh, lớp 9A cho biết: Hàng ngày, em cùng các bạn tập trung tại trường luyện tập các bài hát của tuổi học trò, đóng góp vào niềm vui chung của nhà trường bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Để tin bước vào năm học em đã tự nghiên cứu trước các môn cơ bản, các kiến thức mới quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong học tập. Thấy giáo Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường có 19 lớp, 640 học sinh. Đến nay, nhà trường đã chuẩn bị tương

đối đầy đủ các hệ điều kiện cho tất cả các lớp học trong toàn trường, đặc biệt là tập trung cho chương trình thay sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7. Cụ thể là đã tiến hành tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị hệ thống ti vi ở các lớp để bảo đảm cho công tác giảng dạy chương trình mới. Tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên những kiến thức mới, bảo đảm chất lượng dạy và học. Từ ngày 22/8 đã có 2 lớp 1 với 51 học sinh học theo lịch. Cô giáo Nguyễn Thị Hoàn, giáo viên dạy môn Tiếng Anh lớp 1 cho biết: Trong tuần học đầu tiên, tôi sẽ giúp

học sinh làm quen với môi trường học tập mới, với thầy cô giáo, trường lớp, đồ dùng học tập, phương pháp học tập, nề nếp, kỷ cương nhà trường, giúp các em hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và rèn luyện ở cấp học mới. Ngoài ra, tôi đã sẵn sàng chuẩn bị đầy đủ giáo án và các dụng cụ cần thiết để truyền đạt các kiến thức bổ ích để các em đam mê với môn học này.

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học và THCS Lê Lợi có 20 lớp với 674 học sinh. Thấy giáo Trịnh Quốc Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đã triển khai các công việc cụ thể tới các giáo viên. Yêu cầu các lớp rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, tiến hành tổng vệ sinh phòng làm việc, khu vực các lớp học và phòng chức năng bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Ngoài ra, nhà trường cũng luôn được địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập. Mỗi đây, nhà trường đã được sửa chữa, nâng cấp một số phòng học xuống cấp, sửa lại toàn bộ hệ thống điện, bổ sung thêm bàn ghế, bảng mới và phòng học tin học và các trang thiết bị dạy học. Cùng với đó triển khai tới các giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Đổng chí Hoàng Tiến Mạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương cho biết: Từ ngày 5/8, Phòng tổ chức họp ở tất cả các cấp triển khai đầy đủ các nội dung công việc để các trường đều chủ động chuẩn bị các hệ điều kiện cho năm học mới; tiến hành tập huấn phục vụ cho việc thay sách giáo khoa. Yêu cầu các nhà trường rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp; ưu tiên bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sắp xếp đội ngũ giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, đặc biệt là sách giáo khoa các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, chương trình lễ khai giảng khoa học, hợp lý, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên phụ trách, chuẩn bị chu đáo, an toàn, ngắn gọn vừa bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày khai giảng.

THU THỦY

► Phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển hơn 2.000 lượt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp sau 1 năm hoạt động.

Qua 1 năm thực hiện quy chế phối hợp, hai ngành đã thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình, phối hợp làm tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý, đăng ký, đăng kiểm, gia hạn giấy phép hoạt động tàu cá và tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bằng thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển, phòng, chống cháy, nổ, cháy rừng. Các bên đã tổ chức tuyên truyền hàng nghìn lượt; phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển hơn 2.000 lượt. Qua tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý vi phạm hành chính trên 34/63 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, xua đuổi 1 vụ/2 tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam khai thác trộm thủy hải sản, phạt nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng; kiểm đếm hàng nghìn phương tiện với hàng chục nghìn người vào nơi tránh trú bão an toàn; cứu hộ, cứu nạn được 3 vụ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham gia đóng góp các giải pháp để chương trình phối hợp giữa hai ngành đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó tập trung tháo gỡ những mặt còn hạn chế trong phòng, chống IUU, trong tranh chấp ngư trường và khai thác tài nguyên khoáng sản, tham gia cứu hộ cứu nạn...

HỢP KHÁNH (BĐBP tỉnh)

► Hơn 20.000 lượt người được tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và BHXH các huyện đã tổ chức được trên 800 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 20.000 lượt người.

Nội dung chủ yếu tuyên truyền về mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng; hướng dẫn, tư vấn về thủ tục tham gia để lan tỏa tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với mọi người dân. Tại các hội nghị tuyên truyền, cán bộ ngành BHXH đã tập trung phân tích rõ tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT như được lĩnh lương hưu, được điều chỉnh lương hưu dựa trên chỉ số giá sinh hoạt từng giai đoạn theo quy định của Nhà nước, được cấp thẻ BHYT...

Thông qua các hội nghị tuyên truyền, giúp người dân nhận thức được lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT, hướng tới thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

ĐỖ HỒNG GIA

Du lịch sôi động trở lại

Sau những đợt bị bao phủ bởi "bóng đen" Covid-19, ngành du lịch đã có sức bật ấn tượng. Với diễn tiến thuận lợi của thị trường khách nội địa, trong đó phát triển của du lịch cả nước, ngành du lịch Thái Bình có nhiều khởi sắc trong những tháng hè vừa qua và nỗ lực chuẩn bị tốt khi dịp nghỉ lễ 2/9 cận kề.

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay đúng vào cuối tuần nên nhu cầu du lịch tăng cao. Tuy nhiên, đây cũng là dịp nghỉ dài cuối cùng trong năm của nhiều gia đình nên lượng khách được dự đoán không quá đông đúc như những tháng cao điểm hè. Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh chia sẻ: Đa phần du khách trong tỉnh đã đặt các tour du lịch biển vào khoảng thời gian trong hè nên thời điểm này lượng đặt tour không quá cao, đặc biệt là các đoàn khách với số lượng lớn hầu như không có. Chủ yếu 4 ngày nghỉ lễ 2/9 là nghỉ dưỡng trong tỉnh để các gia đình có sự chuẩn bị tốt cho việc vào năm học mới của các con thay vì những chuyến đi dài ngày. Đối với các khách hàng đặt tour cũng có sự chuyển dịch khi du khách có xu hướng lựa chọn tour ngắn ngày với lịch trình từ 2 - 4 ngày,

nằm trọn vẹn trong kỳ nghỉ lễ đến các địa điểm đặc sắc, có nhiều trải nghiệm mới lạ, trong đó chú trọng sản phẩm Đón - Tây Bắc mùa lúa chín, mùa săn mây hút khách hơn cả.

Với du khách eo hẹp về thời gian thì các kỳ nghỉ, tour ngắn ngày, chi phí hợp lý cùng những điểm đến sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc là lựa chọn hàng đầu để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn. Là một trong những địa điểm thường được du khách trong và ngoài tỉnh lựa chọn bởi đa dạng các loại hình dịch vụ trong một không gian nghỉ dưỡng, mùa hè này, khu du lịch sinh thái cồn Đèn, xã Thái Đô (Thái Thụy) đã nỗ lực làm mới mình để mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hơn. Ông Vũ Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Phú chia sẻ: Thích ứng sau đại dịch, chúng tôi tích cực tạo dựng cảnh quan và môi trường để du khách khi về với cồn Đèn đều cảm nhận một không gian xanh - sạch - đẹp, thực sự là nơi sinh thái. Luôn có lực lượng làm công tác vệ sinh môi trường túc trực tại các địa điểm để kịp thời vệ sinh, đặc biệt trong những ngày có đông du khách.

Bên cạnh đó, để tăng tính hấp dẫn cho khu du lịch, ngoài việc tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ từ phòng ăn đến nơi ở cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng thì khu vực đồng quê là một trong những điểm mới của khu du lịch, giúp mọi lứa tuổi trở về với tuổi thơ, với khung cảnh làng quê thân thuộc của vùng đồng bằng Bắc Bộ qua cảnh sắc ruộng của các bác nông dân, khu trưng bày nón lá; trẻ nhỏ cũng có thể thử trải nghiệm chú trâu mô hình được làm to và đẹp như thật để ghi lại những hình ảnh đẹp. Cồn Đèn còn gắn đáp ứng tốt nhất nhu cầu vui chơi, nghỉ dưỡng, mang đến sự hài lòng cho du khách.

Với lợi thế không quá đắt đỏ về dịch vụ, có nhiều không gian xanh và được trải nghiệm các trò chơi ngoài trời, các khu du lịch sinh thái, điểm nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh phân nửa đã đáp ứng được nhu cầu của du khách trong và ngoài tỉnh. Bà Trần Thị Lụa, quản lý tại khu du lịch sinh thái Làng Việt (Tiến Hải) cho biết, gần 2 tuần trước kỳ nghỉ lễ 2/9, phòng nghỉ đã được đặt kín. Không riêng dịp nghỉ lễ 2/9 mà

hầu hết trong các dịp cuối tuần của mùa hè, du khách về đây khá đông. Ngoài khách trong tỉnh còn có khách các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng... Du khách đến đây chủ yếu là các gia đình, trường học, bạn bè đồng niên, đồng khóa. Từ mùa hè năm trước, Làng Việt đã rợp bóng cây xanh, khuôn viên thân thiện, gần gũi với thiên nhiên, đồng thời có nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, các khu thể thao... Mùa hè năm nay, khu du lịch sinh thái đã hoàn thành việc nâng cấp cơ sở vật chất, tiện nghi các phòng nghỉ, qua đó mang đến cho du khách sự mới mẻ khi về nghỉ dưỡng tại đây. Thiết thực hỗ trợ du khách có thêm nhiều trải nghiệm, Làng Việt đã lên một số chương trình tour kết nối với các điểm tham quan lân cận như nhà thờ Bác Trạch, bãi biển cồn Vàng, đền thờ Nguyễn Công Trứ, nhà lưu niệm Bác Hồ...

Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, hy vọng trong thời gian tới ngành du lịch Thái Bình với đa dạng điểm đến và trải nghiệm sẽ bắt kịp hơn nữa, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của du khách gần xa.

THANH HẰNG



Khu du lịch sinh thái Làng Việt thu hút du khách.

Vừa qua, cuộc thi em yêu làn điệu dân ca dành cho học sinh phổ thông do Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức đã thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều thí sinh đến từ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nỗ lực tập luyện và thể hiện khả năng của bản thân, các cô bé, cậu bé đang góp phần khẳng định: dù với bất cứ lứa tuổi nào, nghệ thuật truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng giữa dòng chảy của nghệ thuật đương đại.

Những thí sinh đến từ cái nôi của nghệ thuật chèo

Là một trong những thí sinh nổi bật tại cuộc thi em yêu làn điệu dân ca, em Quách Hà Linh, lớp 7, Trường Tiểu học và THCS Phong Châu (Đông Hưng) tự tin lựa chọn thể hiện bài chèo cổ "Ru bồng". Sinh ra và lớn lên tại làng Khuốc, Hà Linh sớm được nghe và truyền dạy nghệ thuật chèo. Tình yêu với chèo cổ cứ lớn dần theo năm tháng, nhận được sự cổ vũ, động viên của ông bà, bố mẹ nên em sớm xác định mục tiêu cho riêng mình là trở thành thế hệ kế cận của làng Khuốc trong bảo tồn vốn cổ mà các tiền nhân đã để lại. Ít ai biết, Quách Hà Linh cũng chính là thí sinh xuất sắc đã đạt giải ba tại cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ Thái Bình năm 2021.

Hà Linh chia sẻ: Sau giờ học, em thường tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ (CLB) chèo của làng. Được các ông, các bà chỉ dạy những làn điệu chèo cổ, được nghe giảng giải về những tích chèo cổ nên hiện nay em có thể hát và thể hiện một số bài chèo cổ, trích đoạn chèo cổ. Trong gia đình, bà và cô là những người thường xuyên góp ý và uốn nắn từng lời ca, điệu múa cho em bởi bà là chủ nhiệm CLB chèo của làng, cô là nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Chèo Thái Bình. Em mong muốn tham gia cuộc thi để thể hiện khả năng của bản thân và bạo dạn, tự tin hơn khi biểu diễn trên sân khấu.

Cùng với Quách Hà Linh, thí sinh Phạm Thị Hằng, lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Phong Châu (Đông Hưng) cũng đã thể

Tiếp lửa đam mê nghệ thuật truyền thống



Nhiều thí sinh dù còn nhỏ tuổi nhưng đã tự tin thể hiện tình yêu với dân ca qua màn thể hiện chuyên nghiệp.

hiện tài năng với nghệ thuật chèo qua làn điệu Luyến năm cung, lời Đào lý một cành. Phạm Thị Hằng cho biết: Năm học lớp 4, em cũng đã tham gia cuộc thi tiếng hát dân ca do Tỉnh đoàn tổ chức và thể hiện bài chèo cổ Hà Vĩ. Đến nay, khi quay lại đứng trên sân khấu của một cuộc thi về dân ca, em vẫn quyết định gắn bó với nghệ thuật chèo và nỗ lực hết mình để có thể nhận được sự tin yêu của ban giám khảo và khán giả. Được ban giám khảo đánh giá cao phần thể hiện Đào lý một cành, em rất vui và sẽ nỗ lực hơn nữa, phát huy tốt những thế mạnh của bản thân để mỗi cuộc thi đều trở thành tiền đề quan trọng cho bước đường nghệ thuật tương lai.

Sớm phát hiện, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật truyền thống

Tham gia cuộc thi em yêu làn điệu dân ca, nhiều thí sinh cũng đã lựa chọn thể hiện những ca khúc thuộc thể loại dân ca quan họ Bắc Ninh, dân ca Thanh Hóa, dân ca Nam Bộ, dân

ca đồng bằng Bắc Bộ. Một số thí sinh đã tự tin thể hiện độc tấu đàn nguyệt, độc tấu sáo trúc, độc tấu trống chèo. Bà Vũ Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh cho biết: Cuộc thi giúp các thí sinh được cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, có cơ hội được thể hiện tài năng, năng khiếu và khẳng định bản thân. Đây cũng là sân chơi bổ ích và ý nghĩa để các em có dịp tiếp cận và giao lưu văn hóa văn nghệ, được hát lên những làn điệu dân ca mà mình yêu thích, từ đó được định hướng thẩm mỹ âm nhạc, bồi dưỡng sự hiểu biết, tình cảm yêu mến với dân ca. Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện, ươm mầm và bồi dưỡng những tài năng trẻ - hạt nhân của nghệ thuật dân tộc, tiếp lửa đam mê nghệ thuật, cùng các em góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước.

Bà Trần Thị Oanh, mẹ của thí sinh Phạm Thị Hằng chia sẻ: Nhận thấy con có tình yêu với dân ca, trong

đó có chèo, từ khi con mới 5 tuổi nhưng gia đình không hề ép buộc mà để con tự quyết định niềm đam mê âm nhạc cũng như định hướng bước đường nghệ thuật tương lai của con. Nỗ lực hỗ trợ con, thường ngày con được tham gia CLB chèo của làng, được tập hát, tập múa với các ông, các bà trong làng chèo. Khi con tham gia cuộc thi, bố mẹ đã tìm thấy đam mê con có thể biểu diễn chuyên nghiệp hơn khi đứng trên sân khấu. Mong rằng con có thể giữ mãi tình yêu với nghệ thuật cổ truyền của dân tộc.

Giữa dòng chảy của nghệ thuật đương đại, những làn điệu dân ca như sợi dây vô hình mà bền chặt kéo gắn lại thế hệ hôm nay với truyền thống cha ông bởi mỗi lời ca, tiếng hát đều mang trong đó hình ảnh về quê hương, đất nước, lãng động tinh hoa văn hóa của dân tộc. Điều đáng mừng, với sự quan tâm đúng mức của gia đình và nhà trường, xã hội, trẻ nhỏ ngày càng yêu và biết hát dân ca.

TU ANH